

Trà xanh không độ trao hơn 350 nghìn giải thưởng dịp đầu năm

10:32 28/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Chương trình khuyến mãi “không độ Tết không stress” của Trà xanh không độ đã trao hơn 350 ngàn giải thưởng thẻ cào điện thoại trị giá 4,1 tỷ đồng cho các khách hàng trên khắp cả nước. Chương trình cũng đang làm thủ tục để trao 4 giải nhất, mỗi giải trị giá 250 triệu đồng, 11 giải Nhì, mỗi giải trị giá 25 triệu đồng cho các khách hàng may mắn dịp đầu năm.

Được tổ chức từ ngày 2/12/2024 đến ngày 31/1/2025 đến nay, chương trình “không độ Tết không stress” đã xác định được 3 khách hàng may mắn trúng giải Nhất với tổng giá trị tiền thưởng lên đến 750 triệu đồng tiền mặt.



Anh Trần Bình Nguyên là khách hàng may mắn đầu tiên nhận lộc đầu năm trị giá 250 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi “không độ Tết không stress”

Cụ thể, anh Trần Bình Nguyên (quận Tân Phú, TP. HCM), anh Trần Anh Tuấn (Biên Hòa, Đồng Nai), anh Nguyễn Văn Quang (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) là 3 khách hàng may mắn trúng giải nhất, mỗi giải trị giá 250 triệu đồng tiền mặt nhờ giảm căng thẳng mỗi ngày với Trà xanh không độ.

Với số tiền thưởng lên đến 250 triệu đồng, lộc đầu năm mà Trà xanh không độ đem lại cho những người trúng giải Nhất sẽ góp phần không nhỏ để giúp khách hàng vượt qua những khó khăn để hướng tới một năm mới tốt đẹp hơn.



Nhận lộc đầu năm mới từ Trà xanh không độ với số tiền lên đến 250 triệu đồng, anh Trần Anh Tuấn quyết tâm sẽ mua 1 chiếc xe 4 chỗ để chạy dịch vụ thay vì làm tài xế xe tải để có nhiều thời gian hơn cho gia đình

Đơn cử như trường hợp anh Trần Bình Nguyên trú tại quận Tân Phú, TP. HCM. Anh cho biết dịp cuối năm công việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ trang trí cưới hỏi ngày một khó khăn do tình hình kinh tế chung nên anh thường giải khát, giảm stress với Trà xanh không độ. Bất ngờ anh Nguyên đã may mắn trở thành khách hàng đầu tiên trúng giải nhất trong chương trình khuyến mãi “không độ Tết không stress”.

“Tôi vui sướng lắm, bà xã tôi cũng vui lắm. Dù không phải trúng độc đắc nhưng việc trúng 250 triệu đồng vào đúng dịp đầu năm trong lúc kinh tế khó khăn như hiện nay giúp tôi giải quyết được rất nhiều việc. Không chỉ giảm căng thẳng trong những ngày cuối năm mà còn tin tưởng và hy vọng vào một năm mới gặp nhiều thuận lợi, may mắn hơn”, anh Nguyên tươi cười nói.

Anh Nguyên dự tính sau khi nhận được 250 triệu từ chương trình khuyến mãi Tết của Trà xanh không độ, anh sẽ dùng 1 phần tiền để chi trả các khoản nợ nhỏ, phần còn lại sẽ sử dụng làm vốn cho hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ trang trí tiệc cưới hỏi trong năm mới này.



Với anh Nguyễn Văn Quang, ngay sau khi nhận lộc đầu năm từ Trà xanh không độ với số tiền 250 triệu đồng, ngoài việc trích một phần làm thiện nguyện, anh sẽ dành tiền để xây ngôi nhà mơ ước làm tổ ấm cho gia đình

Với anh Trần Anh Tuấn (Biên Hòa, Đồng Nai), khách hàng thứ 2 trúng giải Nhất trị giá 250 triệu đồng, anh Tuấn dự tính sẽ dùng tiền thưởng để mua một chiếc xe hơi chạy dịch vụ.

“Đây là lộc đầu năm mới vô cùng giá trị với tôi và gia đình. Số tiền nhận được, ngoài trích một phần nhỏ mở tiệc mừng cùng gia đình, tôi sẽ dùng toàn bộ phần còn lại cộng thêm số tiền tích góp được để mua 1 chiếc xe 4 chỗ chạy dịch vụ”, anh Tuấn nói.

Theo anh Tuấn, công việc tài xế xe tải hiện tại của anh liên tục làm từ sáng tới tối, làm cả cuối tuần và lễ tết nên anh không có thời gian dành cho gia đình. “Tôi luôn ao ước có 1 chiếc xe 4 chỗ để làm ăn riêng, vừa có thu nhập lại có thời gian chăm sóc gia đình, con cái. Tôi rất cảm ơn Trà xanh không độ không chỉ giúp giảm stress mà còn đem lại lộc đầu năm với số tiền rất lớn, mở ra cho tôi cơ hội làm ăn mới trong năm mới này”, anh Tuấn cho biết.

Anh Nguyễn Văn Quang (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk), khách hàng thứ 3 trúng lộc đầu năm nhờ giảm stress với Trà xanh không độ mỗi ngày khi chạy shipper cho biết ngay sau khi nhận được tiền, anh sẽ dành một phần làm thiện nguyện và xây nhà. “Tôi sẽ mua quà tặng cho bà con làng xóm có hoàn cảnh khó khăn xung quanh, một phần tôi sẽ hiến tặng cho chùa. Số còn lại tôi dự tính sẽ dùng để làm nhà riêng vì hiện nay tôi vẫn đang ở nhờ nhà ba mẹ”, anh Quang chia sẻ.



Trà xanh không độ thêm một lần nữa ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người tiêu dùng với các giải thưởng giá trị tạo điều kiện cho những khách hàng may mắn nhất có cơ hội thay đổi cuộc sống tốt hơn

Trong suốt 61 ngày diễn ra chương trình khuyến mãi “không độ Tết không stress” không chỉ giúp hàng triệu khách hàng giảm căng thẳng mà còn mang đến những cung bậc cảm xúc đặc biệt cho mỗi khách hàng, mỗi hoàn cảnh. Đó là niềm vui của người cha, người mẹ may mắn có tiền để lo cho con trong năm mới; niềm hạnh phúc vô bờ của một chủ cơ sở dịch vụ trang trí tiệc cưới hồi có tiền trả nợ và thêm vốn làm ăn cho năm mới hay mơ ước có một chiếc xe hơi để chạy dịch vụ để dành nhiều thời gian cho gia đình hơn của một tài xế xe tải hay niềm mong mỏi, mơ ước về một căn nhà riêng của anh shipper nơi vùng đại ngàn Tây Nguyên. Cùng với đó là sự hứng khởi của hơn hàng trăm ngàn khách hàng khi may mắn trúng hơn 350 ngàn thẻ cào điện thoại mỗi ngày trong dịp đầu năm mới.

Chương trình khuyến mãi “không độ Tết không stress” đã khép lại nhưng chắc chắn hành trình giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống của Trà xanh không độ vẫn sẽ tiếp nối bằng nhiều hoạt động ý nghĩa trong tương lai và những giá trị bền vững đã mang đến cho các khách hàng may mắn sẽ là điều sẽ còn mãi sau chương trình. “Chương trình khuyến mãi là lời tri ân

khách hàng cả nước đã ủng hộ và sử dụng Trà xanh không độ để giảm stress, giải nhiệt cuộc sống trước những áp lực từ công việc, học tập hay mưu sinh hàng ngày. Chúng tôi tin rằng những phần thưởng trị giá mà chương trình đã trao gửi đi không chỉ giúp khách hàng có cơ hội thay đổi cuộc sống tốt hơn mà còn giúp họ thêm hạnh phúc, tin yêu vào cuộc sống mỗi ngày”, đại diện nhãn hàng Trà xanh không độ chia sẻ.

Minh Hiếu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/tra-xanh-khong-do-trao-hon-350-ngan-giai-thuong-dip-dau-nam>